
หอการคาจับมือจัดงานสัมมนา “Multi-Chamber
Sustainability for Business Forum 2019”

เอกอัครราชทูตแหงสาธารณรัฐฝรัง่เศสประจําประเทศไทย ฯพณฯ ฌัก ลาปูฌ (Jacques Lapouge) และ

เอกอัครราชทูตแหงราชอาณาจักรเนเธอรแลนดประจําประเทศไทย ฯพณฯ เคส ราเดอ (Kees Rade) รวมเป็น

ประธานเปิดงานสัมมนา “Multi-Chamber Sustainability For Business Forum 2019 (SBF19)” วันพฤหัสบดีที่

30 พฤษภาคมที่ผานมา ณ โรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอรท กรุงเทพฯ งานน้ีจัดโดยหอการคาฝรัง่เศส

-ไทย (FTCC) รวมมือกับหอการคาเนเธอรแลนด-ไทย และหอการคาตางประเทศในประเทศไทย โดยไดรับการ

สนับสนุนจากสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องคการมหาชน (สสปน.) ในฐานะหุนสวนในการจัด

งานอยางยัง่ยืน (Strategic Partner for Sustainable Event)

งานสัมมนาในครัง้น้ี จัดเป็นปีที่ 3 แลวและมีผูสนใจเขารวมงานกวา 200 คนจากภาคธุรกิจ บริษทัตางชาติและ

บริษทัไทย ตลอดจนผูเชี่ยวชาญและนักปฎิบัติดานการพัฒนาเพื่อความยัง่ยืน เขารวมงานกันอยางคับคัง่เหมือนปีที่

ผานมาเพื่อรับรูและแลกเปลี่ยนขอมูลใหมๆ นวัตกรรม กลยุทธทางธุรกิจ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่นาสนใจ และเทรน

ดลาสุดดานการบริหารจัดการเพื่อความยัง่ยืนของธุรกิจ โดยการสัมมนาแบงเป็น 5 หัวขอหลัก ไดแก พลังงานสีเขียว

มลพิษและของเสีย การศึกษาในที่ทํางาน สุขภาพและความเป็นอยูที่ดี การทําการตลาดจากการจัดงานอยางยัง่ยืน

เอกอัครราชทูตแหงราชอาณาจักรเนเธอรแลนดประจําประเทศไทย ฯพณฯ เคส ราเดอ (Kees Rade) กลาววา “ทีม

งานของเราที่สถานเอกอัครราชทูตแหงราชอาณาจักรเนเธอรแลนดประจําประเทศไทยในชวงหลายเดือนที่ผานมาได

เตรียมการจัดงาน “Dutch Sustainability Days” ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ในหลากหลายสาขาธุรกิจ และเพิ่งจัด

งานใหญไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผานมาน้ีเอง บริษทัดัชทและไทยหลายบริษทัไดลงนามรวมกันในประกาศเจตนา

รมณดัชท-ไทย โดยมุงมัน่ไปสูเป าหมายความยัง่ยืนและรวมใจกันขับเคลื่อนแนวคิดสรางสรรคใหมๆ ที่จะเรงรัด

พัฒนาและเพิ่มผลลัพธ อาทิ กลุมบริษทัปูนซิเมนตไทย ปตท. ซีพี อินโดรามาเวนเจอรส ฟิลิปส เชลล ยูนิลีเวอร ฯลฯ

นับเป็นผลสําเร็จอันยอดเยี่ยมของเรา”

นอกจากน้ี สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องคการมหาชน (สสปน.) ยังไดใหการสนับสนุนงาน

สัมมนาในครัง้น้ี เพื่อใหเป็นงานที่ยัง่ยืนอยางแทจริง โดยไดสนับสนุนทัง้แนวทางการจัดงานและจัดหาวิทยากรมา

เพื่อใหขอมูลความรูในการจัดงานอีเวนทอยางยัง่ยืนและเป็นประโยชนในการประชาสัมพันธภาพลักษณองคกรอีก

ดวย
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คุณศุภวรรณ ตีระรัตน รองผูอํานวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรมสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศ

การ (องคการมหาชน) หรือ สสปน. กลาววา “ทางสสปน. ดีใจที่ไดเห็นวามีนักธุรกิจที่เห็นความสําคัญของการ

ทําธุรกิจอยางยัง่ยืนเพิ่มมากขึ้น งานหลักของสสปน.คือการนํางานไมซเขามาจัดในประเทศไทย แตเราก็ใหความ

สําคัญในการสรางเสริมศักยภาพของผูใหบริการดานไมซดวย สิ่งสําคัญคือความยัง่ยืน ซึ่งเราสามารถใชเป็นกลยุทธ

ทางการตลาดในการสรางภาพลักษณที่ดีใหแกประเทศไทยวาเป็นสถานที่จัดงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมและยัง่ยืน

เรามุงสรางการรับรูของการจัดงานอยางยัง่ยืนคือ ทุกครัง้ที่เราจัดงานตางๆ เราสามารถจัดงานที่ยัง่ยืนอยางแทจริง

โดยใชทรัพยกรใหน อยลงและสรางมลพิษใหน อยลงดวย ในขณะที่บริษทัผูจัดงานก็สามารถใชจุดน้ีเป็นเครื่องมือ

ทางการตลาดในการสรางภาพลักษณที่ดีที่ไดมีสวนรักษาสิ่งแวดลอมดวย

ทางสสปน. เองไดสนับสนุนและทํางานรวมกับสถานที่จัดงาน ซัพพลายเออร และผูประกอบการที่ใหบริการในการจัด

งานประชุมอีเวนทตางๆ เพื่อใชแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดงานอยางยัง่ยืน (Guidelines for sustainable event)

ตัง้แตการตัง้อุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส การแตงกายแบบธุรกิจลําลอง business casual

ไมตองใสสูทหรือเน็คไท การตกแตงน อย ไมใชดอกไมสด ไมใชผาปูโตะ ไมมีขวดพลาสติก การบริหารจัดการอาหาร

และลดขยะจากทุกกิจกรรม เราเพิ่งมีการมอบประกาศนียบัตรแกโรงแรมและผูประกอบการที่เขารวมโครงการดาน

การพัฒนาเพื่อความยัง่ยืนไปเมื่อเร็วๆน้ี เราหวังเป็นอยางยิ่งวาการจัดงานในครัง้น้ี จะทําใหบริษทัองคกรตางๆ

ตระหนักรูและจะสรางดีมานดของการใชสถานที่ หรือซัพพลายเออรในการจัดงานอยางยัง่ยืนในประเทศไทยเพิ่มมาก

ขึ้น”

มร. อองรี เดอเรอบุล ประธานคณะทํางานรวมระหวางหอการคาตางประเทศดานความยัง่ยืน (Multi-Chamber

Sustainability Committee) กลาววา “ความยัง่ยืนกลายมาเป็นสิ่งที่เราคํานึงถึงเป็นหลักในการทําธุรกิจทุกประ

เภท ในธุรกิจเราพูดถึงผลกําไร แตเราคํานึงถึงวาจะทําอยางไรใหผลกําไรนัน้ยัง่ยืนดวย การพัฒนาสูความยัง่ยืนตอง

ทําในทุกๆดานทัง้ทางกายภาพและจิตใจ ทัง้สิ่งกอสรางและผูคน งานสัมมนาความยัง่ยืนในธุรกิจของเราเป็นงาน

เดียวที่เนนการนําความยัง่ยืนเขามาในองคกร โครงสราง และการดําเนินธุรกิจ ในปีน้ี เราจะไดรับทราบถึงขอมูลและ

นวัตกรรมใหมๆ ดานการปลี่ยนผานสูพลังงานสีเขียว การจัดการมลพิษและของเสีย การศึกษา สุขภาพและความ

เป็นอยูที่ดีในที่ทํางาน และการทําการตลาดจากจัดงานอยางยัง่ยืน หวังวาในปีน้ี เป็นอีกครัง้หน่ึงที่เราสามารถจุด

ประกายความคิดใหมๆ ใหนักธุรกิจอีกมากมาย”

นางอารแมล เลอบิออง ประธานรวมคณะทํางานรวมระหวางหอการคาตางประเทศดานความยัง่ยืน เสริมวา “ใน

แตละปี เราไดยินไดฟังจากผูนําในธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ เอสเอ็มอีและผูประกอบการทัง้ในประเทศไทย

และในอาเซียนถึงการสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจผานการพัฒนาอยางยัง่ยืน จากการสํารวจวิจัยของ Accenture เรื่อง

กลยุทธของผูบริหาร พบวา กวา 97% ของผูบริหารระดับสูงขององคกรตางๆ ทัว่โลกเชื่อวา การพัฒนาอยางยัง่ยืน

เป็นสิ่งสําคัญสําหรับอนาคตของธุรกิจ”


